

BCH ĐOÀN TỈNH TÂY NINH

Số: 1687CV/TĐTN-BPT

“V/v bình chọn, giới thiệu gương
 tiêu biểu để xét tặng các giải thưởng
 của TWD, TWH năm 2020”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tây Ninh, ngày 19 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: BTV các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Nhằm tôn vinh, động viên và khen thưởng kịp thời các gương cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên xuất sắc, tiêu biểu trong lao động, có các đề tài, ý tưởng, sáng kiến sáng tạo được áp dụng trong lao động sản xuất, học tập và công tác. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc theo dõi, tổ chức xét chọn và đề cử các cá nhân có thành tích tiêu biểu về tỉnh để tham gia ứng cử các giải thưởng do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội tổ chức (*phụ lục kèm theo*). Cụ thể:

1. Thời gian nộp hồ sơ và trao giải thưởng: sẽ được thông báo cụ thể đối với từng giải thưởng, khi có văn bản triển khai từ Trung ương. Các đơn vị nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn, nắm tinh thần chung để kịp thời đề xuất khen thưởng.

2. Hồ sơ:

- Bản giới thiệu tóm tắt lý lịch cá nhân.
- 02 ảnh cá nhân (3x4cm).
- Bản báo cáo thành tích cá nhân trong quá trình lao động, học tập có xác nhận của lãnh đạo đơn vị (*theo mẫu đối với từng giải thưởng*).
- Bản sao các quyết định khen thưởng, các danh hiệu thi đua, các giải thưởng, công nhận phát minh, sáng chế... đã đạt được.
- Đề nghị khen thưởng của đơn vị, doanh nghiệp hoặc sở nghề.

3. Hình thức: Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi phải đảm bảo:

- Bản cứng: gửi về Tỉnh đoàn Tây Ninh (*qua Ban Phong trào*).
- Bản mềm và file scan gửi về email: bandkthtntn@gmail.com

- Lưu ý: Những hồ sơ không hợp lệ sẽ không được xét chọn và không trả lại hồ sơ đề cử.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung tinh thần công văn trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ



Võ Quốc Khánh


BCH ĐOÀN TỈNH TÂY NINH
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tây Ninh, ngày 19 tháng 02 năm 2020

PHỤ LỤC**Các giải thưởng do Trung ương triển khai năm 2020**

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh	
Giải thưởng	Tiêu chí
Lương Định Cửa	Đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành nghề nông thôn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới; được tổ chức Đoàn hoặc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giới thiệu.
Người thợ trẻ giỏi ¹	- Là tấm gương tiêu biểu, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất, công tác của đơn vị, doanh nghiệp; có ảnh hưởng tốt đối với tập thể; có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ, hướng dẫn bạn bè đồng nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. - Đạt các danh hiệu khen thưởng (huân huy chương, bằng khen, giấy khen, chứng nhận,...) của Nhà nước, Chính phủ, Bộ, ngành, UBND các tỉnh/thành phố, Công đoàn, Đoàn thanh niên các cấp, các Tập đoàn, các Tổng công ty, các cơ sở đào tạo nghề ghi nhận thành tích xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất, hoạt động sáng tạo.
Tình nguyện quốc gia ²	Tôn vinh, động viên, cổ vũ và nhân rộng các điển hình tiêu biểu đã có những cống hiến và đóng góp xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cộng đồng. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, kêu gọi các tầng lớp thanh niên Việt Nam tình nguyện, sẵn sàng chung sức vì cộng đồng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Khoa học công nghệ thanh niên Quả Cầu Vàng ³	- Nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, học tập, nghiên cứu khoa học và áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào đời sống và sản xuất trong đoàn viên thanh niên. - Đồng thời tôn vinh các tài năng trẻ, thu hút sự quan tâm của các cấp, ngành trong công tác đào tạo, phát triển đội ngũ nhân tài cho đất nước.
Lý Tự Trọng	Là cán bộ đoàn và đoàn viên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực trong công tác đoàn và phong

¹ Quyết định số 3315 /TWĐTN ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc ban hành quy chế giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi”.

² Quy chế Giải thưởng tình nguyện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 598-QĐKT/TWĐTN-ĐKTHTN ngày 31/7/2014

³ Quy chế Giải thưởng KHCN thanh niên Quả Cầu Vàng theo Quyết định số 1190-QĐ/TWĐTN-KHCN ngày 27/07/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

	trào thanh thiếu nhi.
“Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc	Tôn vinh, khen thưởng những cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức trẻ đang làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, lao động, công tác; thực hiện tốt phong trào “3 trách nhiệm”; có sáng kiến được áp dụng trong cải cách hành chính.
Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc	Khen thưởng những cá nhân, tập thể có các công trình, sản phẩm sáng tạo được áp dụng trong học tập, công tác, lao động sản xuất; khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy các ý tưởng, phát minh sáng chế, nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật
Trung ương Hội LHTN Việt Nam	
15/10	Phần thưởng cao quý của Hội LHTN Việt Nam dành cho những cán bộ Hội có nhiều nỗ lực, đóng góp xứng đáng cho công tác Hội và phong trào thanh niên tại đơn vị, địa phương; là những thủ lĩnh thanh niên vượt qua khó khăn, luôn đam mê, nhiệt huyết với công tác Hội.
Thanh niên sống đẹp ⁴	Nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội. Gương mẫu chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, nghĩa tình là tấm gương, là động lực cho thanh niên và cộng đồng học tập, noi theo.

⁴ Quyết định số 276-QĐ/TWH về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Thanh niên sống đẹp, ngày 31/7/2017